

## มาแล้ว...โอกาสดีๆสำหรับน้องๆที่มีของอย่าเก็บไว้กับโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น "9 ความดีที่พ่อสอน" ซึ่งรางวัลกว่า 6 แสนบาท

🕒 **นำเสนอเมื่อ** 10 ก.ย. 2560

มาแล้ว...โอกาสดีๆสำหรับน้องๆที่มีของอย่าเก็บไว้กับโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น 9 ความดีที่พ่อสอน เพื่อสืบสานแนวทางความดีกับ 9 คำสอนของพ่อ พร้อมชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 600,000 บาท

ที่ ศธ ๐๔๐๐๕/ว ๗) ๕๐



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “๙ ความดีที่พ่อสอน”

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ร่วมกับบริษัท ซิลด์โรด บอร์ดคาสติ้ง เทเลวิชั่น จำกัด ดำเนินโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “๙ ความดีที่พ่อสอน” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ที่พระองค์ได้ทรงสร้างและได้ให้คำสอนแก่ปวงชนชาวไทย พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แสดงศักยภาพ ในการสร้างสรรค์ผลงานออกมา ในรูปแบบของสื่อการเรียนรู้ประเภทภาพยนตร์สั้น รวมทั้งยกระดับขีดความสามารถด้านการนำเทคโนโลยี ในยุคดิจิทัลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งทุนการศึกษากว่า ๖๐๐,๐๐๐ บาท ติดตามรายละเอียดได้ที่ <https://www.facebook.com/๙shortfilm>

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความอนุเคราะห์ท่านดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการประกวดฯ ดังกล่าวไปยังสถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้ครู และนักเรียนที่สนใจได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายการุณ สกุลประดิษฐ์)  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๑๕-๖

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๐๘๓๘

Download ใบสมัครได้ที่ <http://bit.ly/2w18pvf>

Download รายละเอียดได้ที่ <https://goo.gl/ujwyNJ>

ติดตามรายละเอียดได้ที่ <https://www.facebook.com/9shortfilm>

สอบถาม/ติดตามข่าวสารโครงการประกวดฯ คลิ๊ก... <https://line.me/R/ti/p/%40wgm9310f>

